

## Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê

Trong hai ngày 2-3/02/2015, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội nghị.



*Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị*

Khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015.

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông kê trong năm 2014 đã được trao tặng các danh hiệu cờ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ...

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe các bài tham luận về những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới của ngành Thống kê từ một số đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung chúc mừng kết quả đạt được của tập thể cán bộ công chức ngành Thống kê trong năm 2014. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, thay mặt tập thể ban Lãnh đạo Tổng cục cũng như đại diện cho toàn thể công chức, viên chức cơ quan thống kê các cấp cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung. Tổng cục Thống kê quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

*Nguồn: <http://gso.gov.vn>*

## Hội thảo Phần mềm theo dõi trực tuyến thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sáng ngày 29/12, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Dự án 00068992 tổ chức Hội thảo “Phần mềm theo dõi trực tuyến thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của TCTK”, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì hội thảo.

Sau lời phát biểu khai mạc Hội thảo của ông Vũ Thanh Liêm, các đại biểu tham dự đã được nghe ông Nguyễn Hữu Hoàn giới thiệu về Phần mềm theo dõi trực tuyến thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của TCTK. Hội thảo đã thu được nhiều ý kiến đóng góp từ đại biểu, đặc biệt là các ý kiến tham luận của ông Nguyễn Xuân Hồng, đại diện chuyên gia của UNFPA với những chia sẻ kinh nghiệm về một số hệ thống theo dõi trực tuyến thuộc Liên hợp quốc.



*Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo*

Kết thúc Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm đánh giá cao Phần mềm thử nghiệm do nhóm chuyên gia trình bày và đề nghị Viện KHTK cùng nhóm chuyên gia tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu trong buổi Hội thảo để sớm hoàn thiện và đưa vào thử nghiệm phần mềm.

*Nguồn: <http://vienthongke.vn>*

## Hội thảo điều tra vốn đầu tư phát triển khối Bộ, ngành năm 2015

Ngày 9/1/2015, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 dành cho khối Bộ, ngành. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, theo dõi và chỉ đạo Hội thảo.



Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu và chỉ đạo Hội thảo

Mục đích của Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm thu thập thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng

lực sản xuất chủ yếu hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu đã được nghe Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư tập huấn về phương án điều tra; cách ghi phiếu điều tra khối Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; và hướng dẫn về kinh phí điều tra.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm nắm rõ các nội dung liên quan đến Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 phục vụ cho việc triển khai thực hiện cuộc Điều tra này.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

### MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 01 NĂM 2015 (TĂNG/GIẢM) SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2014 (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp	+17,5
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng	+13,0
Tổng kim ngạch xuất khẩu	+9,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu	+35,5
Khách quốc tế đến Việt Nam	-9,7
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm	6,6
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014	+0,94

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

## VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Ngày 20/12/2014, Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu cập nhật và hoàn thiện nguồn thông tin, phương pháp biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế” do CN. Hà Quang Tuyền làm chủ nhiệm đề tài; đồng thời xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn Khung đảm bảo chất lượng thống kê ở Việt Nam”.



Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài

Tham gia Hội đồng có: TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK - Chủ tịch hội đồng, cùng phản biện, ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Lãnh đạo Viện KHTK và một số cán bộ Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, cán bộ Viện KHTK.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là 2 đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra, đề tài nghiên cứu công phu, trình bày đơn giản, dễ hiểu, có hàm lượng khoa học cao và đạt loại Giỏi; Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện. Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cũng yêu cầu đề tài sửa Tên, mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề tài và nhất trí ThS. Nguyễn Văn Đoàn - Viện trưởng Viện KHTK kê làm chủ nhiệm đề tài.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

## Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thống kê năm 2015, sáng ngày 22/01/2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê chương trình Đại học, cao đẳng (trái ngành) từ 22/01 đến 31/01/2015. Đây là lớp học đầu tiên trong năm 2015, tới dự Lễ Khai giảng có hơn 60 học viên đến từ các Vụ, Viện thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK), một số Cục Thống kê các tỉnh, thành phố. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Viện trưởng Viện KHTK đã tham dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.

Với mục tiêu nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đây là lớp đào tạo quan trọng và bắt buộc đối với các công chức đang

giữ và hưởng lương ngạch Thống kê viên, Thống kê viên Cao đẳng.



Các học viên tham dự lớp học chụp ảnh lưu niệm

Tham gia giảng dạy là các giảng viên đến từ TCTK, Viện KHTK và Hội Thống kê Việt Nam. Chương trình học gồm 7 chuyên đề và các tiết thảo luận, ôn tập, kiểm tra cuối kì sẽ trang bị những kiến thức nghiệp vụ thống kê cho học viên.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>